

# “Em rất muốn tham gia để có thêm nhiều trải nghiệm”

Tháng 10 năm 2023 em sang Nhật theo chương trình du học liên kết giữa Trường Đại học Huế và một công ty tại Aichi về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Chuyên ngành của em trước đây là công tác xã hội. Em cũng từng làm công việc liên quan đến hỗ trợ người yếu thế. Do vậy khi được giới thiệu về chương trình du học em rất muốn tham gia để có thêm nhiều trải nghiệm. Điều kiện về tiếng Nhật để tham gia chương trình là có năng lực tiếng Nhật tương đương N5 và hoàn thành khóa học tiếng tại trường Đại học Huế. Ngoài ra cũng cần tham gia đầy đủ khóa học về kỹ năng chăm sóc trước khi sang Nhật.

Công ty chi trả toàn bộ học phí trước, người tham gia sẽ hoàn lại khoảng 50% học phí sau đó. Trong trường hợp học xong, làm tại công ty trong 3 năm thì sẽ được trả góp. Còn nếu không làm tại công ty thì sẽ hoàn lại 50% học phí trong một lần.

Hiện tại em đang ở Aichi, cách Nagoya 25 phút đi tàu. Trước khi sang Nhật, em đã tra trên Google map, xem bản đồ có kèm hình ảnh quảng đường di chuyển từ sân bay đến trường, chỗ ở, chỗ đi học. Vậy nên khi sang đến nơi cũng không cảm thấy ngỡ ngàng.

Trong thời gian học tại trường tiếng, em cũng kết hợp đi làm thêm tại công ty. Tuy nhiên việc học vẫn ưu tiên hàng đầu, nên lịch làm thêm của em cũng điều chỉnh theo lịch học. Ví dụ khi có tiết vào buổi sáng thì sẽ làm thêm vào buổi chiều và ngược lại.

Trường tiếng em theo học là trường Nhật ngữ I.C.NAGOYA. Em cảm thấy môi trường học tập rất nghiêm túc. Các thầy cô rất nhiệt tình, kể cả giờ nghỉ trưa hay lúc đi cùng thang máy, thầy cô cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc, hoặc hướng dẫn bài cho học sinh.

Công việc làm thêm của em là làm nhân viên chăm sóc tại một trung tâm dành cho người cao tuổi tên là Aioi. Hiện tại làm thêm em vẫn được nhận lương bình thường, chứ không phải là trừ vào học phí. Các anh chị đồng nghiệp rất quan tâm. Mọi người thường hỏi em có ăn quen đồ Nhật không, có gì khó khăn không. Vì làm công việc liên quan đến sức khỏe con người nên mọi thứ đều rất tỉ mỉ và chặt chẽ. Ví dụ như khi đang đứng ở hội trường thì phải liên tục quan sát các cụ. Nếu mình có việc cần ra ngoài hay đi vệ sinh phải thông báo cho nhân viên khác để họ biết là mình sẽ vắng mặt. Làm đến đâu thì sẽ có checklist tỉ mỉ và mọi người cũng thường xuyên chia sẻ trao đổi thông tin với nhau.

**“Các anh chị đồng nghiệp rất quan tâm”**

**“Trước đây em cũng từng học tiếng Nhật nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ vì em cảm thấy khó quá.”**

Trước đây em cũng từng học tiếng Nhật nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ vì em cảm thấy khó quá. Một thời gian sau học lại tiếng Nhật với Irodori thì em thấy dễ học, ngữ pháp có giải thích rất kĩ, có ví dụ, tình huống sử dụng cho ngữ pháp. Từ vựng thì có kèm file nghe và hình ảnh. Hình ảnh có màu nên rất cuốn hút và dễ hiểu.

Ví dụ trong chủ đề đồ ăn và đặt món nhà hàng, có cả ảnh thật về món ăn. Nếu không có ảnh thì ví dụ khi nói udon mà không biết sẽ phải tìm Google. Còn trong Irodori thì có ảnh rồi nên lập tức biết đó là món gì. Ngoài ra giá tiền trong giáo trình cũng sát với giá tiền thực tế.

Em thấy học mà khó quá là mình dễ nản. Học tiếng Nhật với IRODORI, lúc bắt đầu học mình cảm thấy mình có thể tiếp thu, mình có niềm tin vào bản thân thì sẽ duy trì động lực học và tiếp tục học lên cấp độ cao hơn.

*Bạn Hồng Biển từng là học viên của khóa học thử nghiệm IRODORI. Sau khi sang Nhật du học, bạn đã đăng ký thi JFT-Basic tại Nhật Bản. Chúng tôi đã nhờ bạn chia sẻ cảm nhận khi học giáo trình IRODORI và về kì thi JFT-Basic.*

## Đôi lời chia sẻ về kì thi JFT-Basic

Em mới mới thi JFT-Basic vào tháng 5 vừa qua tại Nhật. Trước khi thi thì em luyện tập bằng app của Khóa học IRODORI online cộng với đọc hết các từ vựng và xem lại toàn bộ chữ Hán trong IRODORI. Còn phần nghe thì em cũng nghe lại trong giáo trình IRODORI và nghe bài nghe trong app luyện tập lúc ở trên tàu.

Em thấy nội dung thi của JFT-Basic chú trọng vào sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp trong đời sống. Thời gian thi 60 phút, vừa đủ, không quá dài đỡ bị phân tán. Mỗi cái click chuột để chuyển nội dung đều có thông báo, ví dụ như nếu bỏ qua thì không thể quay lại, rất chi tiết và dễ hiểu.



# Có thể bạn muốn biết

Khóa học online IRODORI mà bạn Biển đã sử dụng khi chuẩn bị thi JFT-Basic đều có giải thích tiếng Việt ở tất cả cấp độ. Vì vậy ngay cả những bạn mới học tiếng Nhật lần đầu cũng có thể tự học IRODORI tại nhà. Khóa học online IRODORI rất phù hợp để học tiếng Nhật sử dụng trong các tình huống giao tiếp trong đời sống tại Nhật Bản. Đăng ký tài khoản và tham gia học hoàn toàn miễn phí! Hãy đăng ký tại đây nhé.

→<https://www.irodori-online.jp/jp/>

